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วันจันทรท์ี่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ 

โดย ณัฐทิพย์  กบิลคาม 
สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รฐัสภา 

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๔๐ น. 

พลเอกธีรเดช  มีเพียร ประธานวุฒิสภาได้อนุญาตให้สมาชิกอภิปรายปรึกษาหารือในเรื่อง
ต่างๆ ต่อที่ประชุมโดยใช้เวลาประมาณ ๓๐ นาที ต่อจากนั้นประธานได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
โดยเริ่มจากเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ซึ่งในวันนี้ มี ๒ เรื่อง คือ รับทราบผลการดําเนินการของ
คณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต และ
เสริมสร้างธรรมาภิบาลวุฒิสภา เรื่อง “ปัญหาและข้อเสนอแนะต่อการวางแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 
๒๕๕๓ - ๒๕๗๓ (PDP ๒๐๑๐)” และรับทราบผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณา
ศึกษาของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภา เรื่อง การจัดต้ังกองทุนพัฒนาการประมง ซึ่งมี
สมาชิกอภิปรายต้ังข้อสังเกตหลายท่าน โดยมีประเด็นเกี่ยวกับรายงานดังกล่าวว่ารัฐบาลไม่ช้ีแจงให้ชัดเจนว่า
จะนําข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการไปปรับใช้อย่างไรบ้าง, รายงานไม่มีรายละเอียดเพียงพอต่อการติดตาม
การทํางานของรัฐบาล ส.ว. บางท่านก็ซักถามฝากไปยังรัฐบาลว่าจะมีการประกาศใช้แผน PDP ต้ังแต่เดือน
มีนาคมนี้ หรือไม่ และได้ผ่านกระบวนการประชาพิจารณ์ก่อนหรือไม่ ต่อจากนั้นประธานได้แจ้งเรื่องนอก
ระเบียบวาระ อีก ๔ เรื่อง ภายหลังจบวาระเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมแล้ว ที่ประชุมวุฒิสภาได้รับรอง
รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒  (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันจันทร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๕ 

ต่อจากนั้น เป็นวาระกระทู้ถามซึ่งในวันนี้ถูกบรรจุไว้ ๖ เรื่อง อย่างไรก็ตามประธานได้แจ้ง 
ให้ที่ประชุมทราบว่า ขอเลื่อนกระทู้ออกไป ๓ กระทู้ เนื่องจากรัฐมนตรีที่จะมาตอบติดภารกิจไม่สามารถ 
มาตอบช้ีแจงได้ ทําให้สมาชิกวุฒิสภาหลายท่านอภิปรายท้วงติงและเสนอแนะเกี่ยวกับการพิจารณาบรรจุ
กระทู้ต่างๆ ความคืบหน้า การลําดับกระทู้ ซึ่งประธานวุฒิสภารับปากว่าจะได้นําข้อคิดเห็นต่างๆ ของสมาชิก
ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 

จากนั้นประธานได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ โดยกระทู้ที่มีการถามตอบเป็นเรื่องแรก
ในวันนี้ เป็นกระทู้ของ ส.ว. อนุรักษ์  นิยมเวช ต้ังถามเรื่อง การดําเนินการของรัฐบาลเพื่อแก้ปัญหาสินค้าและ
บริการมีราคาสูงขึ้นให้กับผู้ประกอบการและประชาชน ซึ่งเจ้าของกระทู้ได้ต้ังถามไว้ ๓ คําถาม ดังนี้ 

๑. รัฐบาลมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าและบริการที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งส่งผลต่อ 
ค่าครองชีพสูงขึ้น อันเกิดจากต้นทุนของผู้ประกอบการอันเกิดจากการปรับค่าจ้างขั้นตํ่าทั่วประเทศที่จะมีผล
บังคับใช้ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ และต้นทุนทางพลังงาน ซึ่งเป็นต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น รัฐบาลจะมี
มาตรการดําเนินการในการแก้ไขปัญหาเพื่อช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบกิจการอย่างไร 

๒. รัฐบาลมีแนวทางในการดําเนินการในระยะสั้นที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเรื่อง
ปากท้องประชาชนอันเกิดจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นอย่างไร เนื่องจากราคาสินค้าอุปโภค บริโภค ปรับตัวสูงขึ้น 
พร้อมกับค่าแรงงานขั้นตํ่าที่ปรับตัวสูงขึ้นและต้นทุนพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น 

๓. รัฐบาลจะให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย (SME) ซึ่งได้รับผลกระทบจากต้นทุน
แรงงานขั้นตํ่าที่เพิ่มขึ้นและต้นทุนพลังงานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นต้นทุนการผลิต อย่างไร เพื่อให้สามารถดําเนิน
ธุรกิจต่อไปได้และมีความสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการของประเทศอื่นได้ 
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นายศิริวัฒน์  ขจรประศาสน์ รมช. กระทรวงพาณิชย์ ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี 
ได้ตอบชี้แจงเกี่ยวกับราคาสินค้าว่า จะมีการตรึงราคาสินค้ารวมถึงจะมีมาตรการดูแลสินค้า ณ โรงงาน ซึ่งมี
ทั้งหมด ๔ กลุ่ม โดยการปรับราคาสินค้าจะต้องดูที่ต้นทุนการผลิตว่าเพิ่มสูงจริงหรือไม่ ส่วนการดูแลสินค้า
ปลายทางนั้น จะได้ติดตามเรื่องการกําหนดราคาสินค้า ๓ ระดับ คือระดับปกติ, ระดับไม่ปกติและระดับที่ 
ส่อเค้าว่าจะมีปัญหา รวมถึงจะดูแลปริมาณสินค้าไม่ให้ขาดแคลนโดยใช้มาตรการทางกฎหมาย ห้ามกักตุนหรือ
ปฏิเสธการจําหน่ายและมีการติดตามดูแลสินค้า จํานวน ๒๐๕ รายการ เพื่อคุ้มครองไม่ให้ผู้บริโภคถูกเอาเปรียบ 
ปัจจุบันยังไม่มีผู้ประกอบการรายใดแจ้งปรับราคาสินค้า ส่วนผลกระทบการขึ้นค่าแรงนั้น จะมีผลกระทบต่อ
สินค้าที่ใช้แรงงานเป็นหลักและเมื่อพิจารณาแล้วราคาสินค้าดังกล่าวยังเพิ่มไม่สูงมาก ส่วนราคาพลังงานสูงขึ้น
นั้น จะมีผลกระทบต่อราคาสินค้าที่มีการขนส่งเพิ่มขึ้น ๑๕ % ซึ่งรัฐบาลจะมีแนวทางช่วยเหลือประชาชน
ระยะสั้น โดยมีโครงการลดค่าครองชีพ เช่น โครงการโชห่วยช่วยชาติ ซึ่งจะเริ่มที่กรุงเทพฯ ก่อนจะขยายไปทั่ว
ประเทศอีก ๘,๐๐๐ แห่ง โดยจะสามารถช่วยประชาชนได้ ประมาณ ๑๐ ล้านคน ส่วนผู้ประกอบการ SME นั้น 
รัฐบาลจะได้ดูแลโดยออกมาตรการลดต้นทุนธุรกิจ SME โดยการปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยมีเงื่อนไขว่า
จะต้องเป็นนิติบุคคลที่มีรายได้ไม่เกิน ๓๐ ล้านบาท ต่อรอบระยะเวลาบัญชี จึงจะสามารถได้รับสิทธินี้ 
นอกจากนี้รัฐบาลยังมีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME อีกหลายโครงการ เช่น โครงการบริหารการตลาด
ยุคใหม่ เป็นต้น ทั้งนี้ รมช. พาณิชย์ ยังได้รับปากว่าจะนําข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้ต้ังกระทู้ เสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไป 

ต่อจากนั้น เป็นการถามตอบกระทู้ถามด่วน เรื่อง แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 
ทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๕ ซึ่งซักถามโดย รองศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์  วุฒิเลิศ  เทวกุล 
สมาชิกวุฒิสภา โดยเจ้าของกระทู้ได้ถามไว้ ๒ ข้อ คือ ๑. รัฐบาลจะมีแนวทางในการลดอุบัติเหตุจากกรณี 
เมาแล้วขับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๕ นี้ อย่างไร และ ๒. รัฐบาลจะมีมาตรการหรือแนวทางในการ
บังคับใช้กฎหมายให้เคร่งครัดและเข้มงวดมากกว่านี้หรือไม่ รวมทั้งจะมีการออกกฎหมายฉบับใดที่จะนํามาใช้
แก้ไขปัญหาและลดอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับอีกหรือไม่ อย่างไร 

สําหรับผู้ที่มาตอบชี้แจงกระทู้นี้ก็คือ นายฐานิสร์  เทียนทอง รมช. มหาดไทยได้รับมอบหมาย
จากนายกรัฐมนตรี โดยกล่าวว่าขณะนี้ได้จัดทําหลักเขตทางถนน มีการกําหนดแนวทางในการลดอุบัติเหตุ 
ทางถนน โดยแบ่งช่วงเวลาในการดําเนินงาน คือช่วงเตรียมความพร้อมและช่วงปฏิบัติการเข้มข้น โดยมี
มาตรการการบังคับใช้กฎหมาย โดยต้ังจุดตรวจตามเส้นทางสายหลัก, เส้นทางสายรอง ชุมชนและสถานบันเทิง 
มาตรการที่ ๒ เป็นมาตรการด้านสังคม โดยจัดให้มีจุดพักรถ จัดให้มีพ้ืนที่เล่นน้ําสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ เน้นการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทําความผิด จัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อลดความเสี่ยง
การเกิดอุบัติเหตุ นอกจากนั้นยังมีการร่วมประชาสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ จัดเตรียมความพร้อมของ
สถานพยาบาล เตรียมความพร้อมด้านการติดต่อของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรัฐบาลจะได้
ดําเนินการตามแนวทางและกฎหมายอย่างเคร่งครัด และจะได้รับข้อสังเกตของผู้ต้ังกระทู้เพื่อประสานไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการต่อไป 

จากนั้น เป็นการถามตอบกระทู้ของ พลตํารวจโท พิชัย  สุนทรสัจบูลย์ สมาชิกวุฒิสภา ซึ่งต้ังถาม
เป็นกระทู้ถามด่วน เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการลดความสูญเสียรายวันจากอุบัติภัยทางท้องถนน โดยได้ต้ังถาม
ไว้ ๒ ข้อ คือ ๑. รัฐบาลจะมีแนวทางหรือมาตรการอย่างไร ที่จะมุ่งเน้นให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ในสถานศึกษา
เรียนรู้ที่จะใช้รถใช้ถนน อย่างปลอดภัย มีวินัยและมีจิตสํานึกในการเคารพกฎจราจรให้มากขึ้น เพื่อที่จะได้
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เป็นปัจจัยในการสนับสนุนการลดอุบัติเหตุให้น้อยลงในอนาคตต่อไป ๒. รัฐบาลมีนโยบายหรือมาตรการใด 
ในการลดสาเหตุต่างๆ ไม่ว่าจะด้วยเหตุจากการที่ผู้ขับขี่ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรหรือก่อสร้างถนนไม่ได้
มาตรฐานหรือแม้แต่การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
รวมทั้งจะมีบูรณาการ การแก้ไขปัญหานี้ในระยะยาวได้หรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้ ผู้ต้ังกระทู้ได้ฝากข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะต่างๆ ฝากไปยังรัฐบาลด้วย จากนั้นนายฐานิสร์  เทียนทอง รมช. มหาดไทย ได้รับมอบหมาย
จากนายกรัฐมนตรี ได้ตอบชี้แจงว่า รัฐบาลได้มีมาตรการที่จะมุ่งเน้นให้คนรุ่นใหม่ มีจิตสํานึกในการใช้รถ 
ใช้ถนน โดยการกําหนดยุทธศาสตร์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่น โดยการเผยแพร่ความรู้
การขับขี่อย่างปลอดภัย รวมทั้งจัดทําแผนพัฒนาการควบคุมการด่ืมแอลกอฮอล์ นอกจากนี้รัฐบาลยังได้
กําหนดนโยบายหลักต่างๆ เพื่อลดอุบัติภัยและอุบัติเหตุการจราจร โดยน้อมนําแนวทางของพระราชดําริและ
ได้ใช้แผนแม่บท ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุซึ่งมีแนวโน้มลดลงในอนาคต รวมทั้งกําหนดให้ 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ เป็นปีแห่งการลดอุบัติเหตุบนถนน ซึ่งเป็นไปตามกรอบปฏิญญามอสโค โดยกําหนด
หลักไว้ ๕ ประการ และจะได้รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของเจ้าของกระทู้เพื่อนําไปประสานกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องนําไปปฏิบัติต่อไป 

เมื่อจบวาระกระทู้แล้ว ที่ประชุมวุฒิสภา ได้พิจารณาเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครอง
ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งกรรมาธิการเพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นสมควรเป็นกรรมการตุลาการศาลปกครอง
ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้จัดทํารายงานเสนอต่อวุฒิสภา ทั้งนี้ มีผู้ถูกเสนอชื่อ ๖ ท่าน ซึ่งในวันนี้วุฒิสภาจะต้องเลือก
เป็นกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ ๒ ท่าน ซึ่งบุคคลที่ถูกเสนอชื่อ จํานวน ๖ ท่าน มีดังนี้ 

๑. พลโท ดิเรกพล  วัฒนะโชติ 
๒. นายพินิจ  พิชยกัลป์ 
๓. นายจํานง  เฉลิมฉัตร 
๔. พลตํารวจโท วิโรจน์  จันทรังษี 
๕. คุณหญิงสมศรี  กันธมาลา 
๖. นายจรวย  หนูคง 

เมื่อกรรมาธิการเพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นสมควรเป็นกรรมการตุลาการ 
ศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ ได้รายงานผลการดําเนินงานต่อวุฒิสภาแล้ว ที่ประชุมวุฒิสภาได้พิจารณาโดยเป็น
การประชุมลับ โดยใช้เวลาประมาณ ๑๕ นาที จากนั้น เป็นการประชุมโดยเปิดเผยและที่ประชุมวุฒิสภา 
ได้ลงคะแนนลับด้วยวิธีการทําเครื่องหมายถูก ในบัตรลงคะแนน หน้ารายชื่อผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการตุลาการ
ศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ โดยกาได้ไม่กิน ๒ รายชื่อ เมื่อกาเครื่องหมายลงในบัตรเรียบร้อยแล้วให้พับบัตร
หย่อนลงหีบบัตร และภายหลังสมาชิกวุฒิสภาดําเนินการดังกล่าวเสร็จแล้ว คณะกรรมการตรวจนับคะแนน
ดําเนินการนับและตรวจสอบอย่างรอบคอบแล้วส่งให้ประธานประกาศ ปรากฏผลคะแนน ดังนี้ 

๑. พลโท ดิเรกพล  วัฒนะโชติ ได้คะแนน ๗๐ คะแนน 
๒. นายพินิจ  พิชยกัลป์ ได้คะแนน ๔๔ คะแนน  
๓. นายจํานง  เฉลิมฉัตร ได้คะแนน ๕๙ คะแนน 
๔. พลตํารวจโท วิโรจน์  จันทรังษี ได้คะแนน ๒๖ คะแนน 
๕. คุณหญิงสมศรี  กันธมาลา ได้คะแนน ๗ คะแนน 
๖. นายจรวย  หนูคง ได้คะแนน ๕๓ คะแนน 



 

- ๔ - 
 

จากผลคะแนนดังกล่าวทําให้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด ๒ ท่านได้รับเลือกเป็นกรรมการตุลาการ
ศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ คือ 

๑. พลโท ดิเรกพล  วัฒนะโชติ 
๒. นายจํานง  เฉลิมฉัตร 
เมื่อหมดระเบียบวาระในวันนี้แล้ว จากนั้นประธานสั่งปิดประชุม เวลา ๑๓.๕๒ น. 

 


